

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 2/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận cho ý kiến về: chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Đức Hiệp, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Hiệp; việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới tại xã Tân Bình và phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình; việc thành lập Ban Quản lý và Bảo trì công trình đường bộ Thái Bình trực thuộc Sở Giao thông Vận tải.

Trên tinh thần thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng từng nội dung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Đức Hiệp, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là dự án quan trọng, có vị trí thuận lợi về giao thông, có lợi thế về thu hút đầu tư, khi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp này sẽ mở ra cho huyện Hưng Hà cơ hội phát triển kinh tế - xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với UBND huyện Hưng Hà sớm tạo điều kiện để nhà đầu tư giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng theo đúng kế hoạch, bảo đảm hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu đề ra; qua đó đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, sớm thu hút được các nhà đầu tư có thế mạnh về khoa học, công nghệ, lĩnh vực sản xuất phù hợp với địa phương. UBND huyện Hưng Hà phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn huyện nói chung, cụm công nghiệp Đức Hiệp nói riêng.

Đối với dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới tại xã Tân Bình và phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nếu dự án này được đầu tư hoàn thành

sẽ tạo ra diện mạo mới, có sự khác biệt và đột phá mới cho thành phố Thái Bình về quy mô, tầm vóc, nhất là tạo cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại. Đây cũng là khu đô thị sẽ được đầu tư bài bản, chất lượng, hướng ven sông và nếu hình thành tạo ra hướng không gian mới và hướng tiếp cận mới vào trung tâm thành phố. Vì vậy, việc lựa chọn nhà đầu tư khu đô thị này phải bảo đảm quy định của pháp luật, là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm, trình độ, nguồn lực tài chính bảo đảm đầu tư nhanh, sớm hình thành khu đô thị mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện dự án để kêu gọi đầu tư đúng quy định của pháp luật; đồng thời tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho các đơn vị quan tâm đăng ký đầu tư. UBND thành phố tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng hỗ trợ nhà đầu tư (sau khi được lựa chọn) để triển khai thực hiện dự án thuận lợi; cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo sông Trà Lý, góp phần đồng thời vào việc chỉnh trang đô thị, nâng tầm vị thế các khu đô thị mới trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới tại xã Tân Bình và phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương thành lập Ban Quản lý và Bảo trì công trình đường bộ Thái Bình trực thuộc Sở Giao thông Vận tải. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo sớm thành lập đơn vị mới này, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế lãnh việc; đặc biệt hướng dẫn rõ về cơ chế tài chính để đơn vị sớm đi vào hoạt động, phát huy được vai trò, làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo trì các công trình đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Giao thông Vận tải các cấp cần coi kinh nghiệm đảm đương các vị trí chủ chốt của đơn vị, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

*** Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau tết Nguyên đán**

Cũng trong chiều ngày 2/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe báo cáo về tình hình tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2023.

Theo báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh: Dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp, các ngành đã tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón tết với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, đặc biệt thể thao, vui chơi giải trí phong phú, đa dạng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Tỉnh đã vận động được nhiều nguồn hỗ trợ để chăm lo cho người dân trong dịp tết. Tất cả các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh đều được chăm lo tết đầy đủ, ấm áp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh trước và trong tết ổn định; không xảy ra cháy, nổ, trọng án và các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng; là năm thứ 11 liên tiếp trên địa bàn tỉnh không có trường hợp đốt pháo không đúng quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Nhờ tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động từ sớm, từ xa, xây dựng kế hoạch, thực hiện một cách quyết liệt, bài bản, khoa học nên Thái Bình đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, kế hoạch của năm 2022; nhất là đã tổ chức cho nhân dân đón tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm, phấn khởi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số hạn chế mà các ngành, địa phương, đơn vị phải tập trung khắc phục ngay từ đầu năm 2023 để đạt kết quả tốt hơn; phải quyết liệt, tháo gỡ những khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm có được ngay kết quả; đề cao kỷ cương, kỷ luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từ mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng thương hiệu gạo Thái Bình; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư; quan tâm, hướng dẫn và tháo gỡ thực chất các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; thu

hút các doanh nghiệp vào đầu tư lĩnh vực xây dựng; có giải pháp quyết liệt thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Liên Hà Thái, bắt tay vào giải quyết các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; khẩn trương hoàn thành điều chỉnh cục bộ Khu kinh tế Thái Bình; phát huy hiệu quả hoạt động của văn phòng xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc; nghiên cứu điều chỉnh, ban hành một số cơ chế, chính sách tạo động lực mới khơi dậy các nguồn lực đầu tư vào tỉnh...

Cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chủ động nắm bắt, đánh giá đúng thực tế tình hình ở cơ sở, qua đó có chỉ đạo kịp thời thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chiều sâu, mang lại hiệu quả cao; chỉ đạo các tổ chức đảng có các giải pháp sáng tạo trong xây dựng chi bộ kiểu mẫu gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng phân mềm "Số tay đảng viên điện tử". Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, đánh giá đúng việc thực hiện quy chế dân chủ, các chính sách ở cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành, địa phương phải tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ đề ra với tinh thần đã đặt ra mục tiêu phải kiên trì thực hiện, hoàn thành bằng được, thấy bất cập phải tháo gỡ kịp thời, có vấn đề phát sinh mới khẩn trương nghiên cứu để bổ sung, điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tế. Từng cấp, từng ngành, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị phải huy cao nhất tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra của năm 2023.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất với 10 nhiệm vụ cần triển khai ngay từ đầu năm 2023 do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đề xuất; giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh sau tết Nguyên đán 2023.

MẠNH CƯỜNG

Kinh tế vĩ mô của đất nước cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: NGỌC LINH

Sáng ngày 2/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc với các bộ, ngành, địa phương đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2023 theo phương châm: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả". Trong đó, cần nắm chắc tình hình thực tế và bám sát chỉ đạo của trung ương để triển khai thực hiện; tuyệt đối không lơ là, chủ quan nhưng cũng không hoang mang, dao động mà cần bản lĩnh, chủ động, linh hoạt tháo gỡ những khó khăn để triển khai thực hiện các mục tiêu đã đề ra; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đề cao vai trò của người đứng đầu các cấp. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có bản thống nhất với các nhiệm vụ để ra trong tháng 2/2023, đồng thời đề nghị các bộ, ngành, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các giải pháp để thực hiện hiệu quả 3 nội dung trọng tâm là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu; quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương cũng như thường xuyên kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện; tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chủ động, linh hoạt các giải pháp trong chính sách tiền tệ và tài khóa, thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023...

nhân dân vui tết, đón xuân vui tươi, lành mạnh, đầm ấm. Tại phiên họp, đại diện các bộ, ngành, địa phương tập trung đánh giá lại kết quả thực hiện trong tháng 1/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2023 theo phương châm: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả". Trong đó, cần nắm chắc tình hình thực tế và bám sát chỉ đạo của trung ương để triển khai thực hiện; tuyệt đối không lơ là, chủ quan nhưng cũng không hoang mang, dao động mà cần bản lĩnh, chủ động, linh hoạt tháo gỡ những khó khăn để triển khai thực hiện các mục tiêu đã đề ra; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đề cao vai trò của người đứng đầu các cấp. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có bản thống nhất với các nhiệm vụ để ra trong tháng 2/2023, đồng thời đề nghị các bộ, ngành, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các giải pháp để thực hiện hiệu quả 3 nội dung trọng tâm là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu; quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương cũng như thường xuyên kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện; tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chủ động, linh hoạt các giải pháp trong chính sách tiền tệ và tài khóa, thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023...

Trong tháng 1/2023, với bối cảnh trong nước, quốc tế có nhiều đặc thù, nổi bật là thời gian 2 kỳ nghỉ tết dương lịch và tết Nguyên đán Quý Mão diễn ra trọn trong tháng nên số ngày làm việc ít hơn, chỉ bằng 2/3 bình thường. Tuy nhiên, tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,52% so với tháng 12/2022 và tăng 4,89% so với cùng kỳ. Thị trường tiền tệ tăng trưởng tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt 11,3% dự toán. Vốn FDI đăng ký mới đạt 1,2 tỷ USD, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục đã phục hồi và tăng trưởng. Du lịch phục hồi nhanh, đã đón hơn 870.000 lượt khách quốc tế và 9 triệu lượt khách nội địa trong dịp tết. Các bộ, ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo tết cho nhân dân; ước tổng kinh phí hỗ trợ dịp tết cho các địa phương khoảng 9.500 tỷ đồng với trên 25 triệu lượt đối tượng được hỗ trợ. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ được duy trì, thực hiện tốt; bảo đảm cho

NGUYỄN THỜI

DÂNG HƯƠNG TƯỢNG NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

có truyền thống yêu nước. Trong suốt quá trình bốn ba mươi sinh và tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh thấu hiểu nỗi thống khổ cũng như sớm nhận ra sức mạnh to lớn của đội ngũ công nhân lao động. Ngoài việc gây dựng tổ chức Thanh niên, đồng chí rất quan tâm xây dựng tổ chức Công hội trong công nhân. Sự ra đời của chi bộ cộng sản đầu tiên ở trong nước vào tháng 3/1929 và Đảng Cộng sản Đảng vào tháng 6/1929 là kết quả của quá trình vận động công nhân mà đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là một trong những sáng lập viên giữ vai trò quan trọng. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, học trò

xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những đóng góp tích cực vào việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với đất nước, dân tộc, với Đảng và nhân dân ta. Trước anh linh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Bình nguyện kiên định đi theo con đường mà Đảng và

Bác Hồ kính yêu, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã lựa chọn; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình quyết tâm nêu cao tinh thần đại đoàn kết, phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

* Sáng ngày 2/2, đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động tỉnh và đoàn đại biểu Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng trường 14/10, thành phố Thái Bình) và khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo

Liên đoàn Lao động tỉnh, liên đoàn lao động các huyện, thành phố và công đoàn các ngành đã dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với đất nước, dân tộc, với Đảng và nhân dân ta. Trước anh linh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, cán bộ công đoàn các cấp và các đoàn viên công đoàn nguyện kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; học tập và noi gương những phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn; ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất; tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

TƯNG BỪNG LỄ HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

hải sản và vận tải biển. Tham gia lễ hội bơi chải năm nay có hơn 100 vận động viên thuộc 8 trải bơi ở các khu: 1, 2, 3, 4, 5, 9 và trải bơi tổ dân phố Mai Diêm, trải bơi các tổ dân phố Hồ Đệi (thị trấn Diêm Điền), trải bơi của xã Thái Thượng.

Đúng 9 giờ 5 phút, 8 trải bơi bắt đầu đua tranh trên dòng sông Diêm Hộ đoạn tiếp giáp cửa biển Diêm Điền trong 3,5 vòng đua với tổng chiều dài khoảng 7km. Lễ hội bơi chải năm nay diễn ra sôi nổi, tung bừng với sự cổ vũ của hàng nghìn người dân dọc hai bên bờ sông Diêm Hộ. Các tay trải

tham gia lễ hội đã gấp rút tập luyện cho cuộc tranh tài năm nay, mặc dù ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng đều là những tay trải có sức khỏe tốt, có kỹ thuật bơi và có tinh thần nhiệt tình cho với mong muốn mang niềm tự hào về cho địa phương mình.

Sau những đường đua kịch tính, kết quả chung cuộc, trải tổ dân phố số 4 đã giành giải nhất. Lễ hội bơi chải trên sông Diêm Hộ là ngày hội mở cửa biển, ra khơi khai thác tiềm năng của biển cả, đồng thời thể hiện ý chí quyết tâm và tinh thần thượng võ của người dân ven biển Thái Bình.



Các trải bơi đua tranh trên sông Diêm Hộ.

hội Đảng đợt 3/2 năm nay và khẳng định đây là những phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng các đồng chí nhằm ghi nhận quá trình rèn luyện phấn đấu cống hiến của các đảng viên. Mong muốn các đảng viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và là tấm gương sáng cho các đảng viên khác noi theo.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh trong việc phát triển các tổ chức đảng, đồng thời khẳng định việc thành lập tổ chức cơ sở đảng luôn là một trong những yêu cầu và mục tiêu đặt ra của mỗi tổ chức đảng trong toàn tỉnh cũng như của Đảng ủy Khối. Đồng chí đề nghị các tổ chức đảng

cần duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cũng như nâng cao vai trò lãnh đạo của từng tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị. Ngay sau buổi lễ, các tổ chức cơ sở đảng cần xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy, chỉ bộ với lãnh đạo của từng đơn vị bảo đảm sự hài hòa và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở đảng trong từng đơn vị. Tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Đảng ủy Khối cần hướng dẫn cụ thể để các tổ chức cơ sở đảng duy trì nền nếp sinh hoạt thường xuyên, bảo đảm nghiêm túc hoạt động và nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình có 3 đảng viên; Chi bộ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu COYATO có 4 đảng viên. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng chỉ định các đồng chí giám đốc các đơn vị giữ chức Bí thư Chi bộ. Việc thành lập thêm 3 tổ chức cơ sở đảng đã góp phần nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lên 128 đơn vị với tổng số trên 4.300 đảng viên. Đây là một trong những kết quả nổi bật sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh ban hành Nghị quyết số 01 về củng cố, phát triển tổ chức đảng và tăng cường kết

nạp đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Cũng tại buổi lễ, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã công bố các quyết định trao Huy hiệu Đảng cho 13 đảng viên, trong đó có 1 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 8 đảng viên được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 4 đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các đảng viên được nhận Huy

TỰ HÀO ĐẢNG QUANG VINH
(Tiếp theo trang 1)

Nhìn lại chặng đường 93 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Người đã cống hiến trọn đời mình cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang và làm "rang rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta".

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta càng thấm nhuần sâu sắc, thực hiện tốt những di huấn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để "Đảng ta là đạo đức, là văn minh".

Mừng Đảng ta tròn 93 tuổi, mừng xuân Quý Mão 2023, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết một lòng, phát huy mạnh mẽ tinh thần, ý thức tự lực, tự cường thi đua phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trước hết, các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tự hào, tin yêu của nhân dân.

THÔNG BÁO

"HỢP TÁC XÃ XÍ NGHIỆP VẬN TẢI TIẾN BỘ"
Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: 1000214652

Thông báo về việc giải thể hợp tác xã tự nguyện như sau:
Quyết định giải thể số: 26/QĐ-TTX ngày 17/01/2023.

Lý do giải thể: Hiện nay, tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã không phù hợp với quy định của luật. Tất cả thành viên hợp tác xã có nhu cầu và đồng ý Hợp tác xã giải thể tự nguyện để thực hiện chuyển đổi Hợp tác xã sẽ sang loại hình tổ chức khác (Công ty cổ phần) theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số: 3763/BKHĐT-HTX ngày 05/6/2019".

HTX XÍ NGHIỆP VẬN TẢI TIẾN BỘ